



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๑๓ เมษายน ๒๕๖๓		
หัวข้อข่าว	ผลสัมฤทธิ์จากการบังคับใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาหมอกพิษในอากาศของเกาหลีใต้		

จากสภาวะปัญหาฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา นับเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอีกอย่างของเกาหลีใต้ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและวิถีชีวิตประชาชนอย่างมาก ทำให้เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ รัฐสภาเกาหลีใต้ได้จัดทำร่างกฎหมายบริหารจัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศขึ้น ต่อมาได้ผ่านความเห็นชอบมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านการบังคับใช้มาแล้วระยะเวลากว่า ๑ ปี โดยมีสาระสำคัญกำหนดให้แต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศ ทั้งในระดับมหานครหรือจังหวัดใช้มาตรการเข้มงวดในการจำกัดปริมาณการใช้รถยนต์หรือกำหนดระยะเวลาการทำงานของภาคอุตสาหกรรมที่ปล่อยมลพิษทางอากาศโดยให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด รวมถึงกำหนดพื้นที่ควบคุมซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองในอากาศ ทั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก และสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ โดยให้หน่วยงานในระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการบังคับใช้เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศตามมาตรฐานให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม หลังบังคับใช้กฎหมายแล้ว รัฐบาลมีหน้าที่ในการทบทวนนโยบายและแผนบริหารจัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศเป็นประจำทุก ๕ ปี โดยให้มหานครและจังหวัดต่าง ๆ นำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานแก่กระทรวงสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ให้รัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศเพื่อทำหน้าที่จัดทำนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับบริหารจัดการและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ และให้กระทรวงสิ่งแวดล้อมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฝุ่นละอองในอากาศ เพื่อประเมินผลการบริหารแก้ไขสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ดังกล่าวได้เปิดทำการไปเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล ศึกษาผลกระทบ วิเคราะห์สาเหตุการเกิดฝุ่นละออง และประเมินประสิทธิภาพในการใช้มาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ

นอกจากนั้น รัฐบาลยังได้มีการจัดทำ และปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีก จำนวน ๘ ฉบับ สำหรับใช้เป็นมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาทิ ร่างกฎหมายประกอบกิจการและความปลอดภัยของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซ LPG โดยเห็นชอบให้ส่งเสริมการจำหน่ายยานพาหนะที่ใช้ก๊าซ LPG เนื่องจากยานพาหนะประเภทดังกล่าวปล่อยมลพิษในปริมาณน้อยกว่ายานพาหนะที่ใช้ น้ำมันดีเซล ร่างกฎหมายควบคุมปริมาณการปล่อยมลพิษบริเวณท่าเรือขนส่งสินค้า ร่างกฎหมายส่งเสริมอนามัยในโรงเรียนกำหนดให้ติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศในโรงเรียนและควบคุมคุณภาพอากาศในโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

รัฐบาลยังได้เพิ่มวงเงินงบประมาณมากกว่า ๓ หมื่นล้านบาท สำหรับใช้ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงการศึกษาวิจัย การประชาสัมพันธ์ และความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อร่วมกันแสวงหาแนวทางในการลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดออกมาได้ถูกนำไปใช้ดำเนินการอย่างจริงจัง สะท้อนได้จากข้อมูลเชิงสถิตินับตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๒-ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาพบว่า เกาหลีใต้มีปริมาณฝุ่นละอองในอากาศลดลงร้อยละ ๑๖ เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันกับปีก่อน และจากผลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการใช้มาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของจีนกับเกาหลีใต้ ทำให้ปัญหาฝุ่นละอองในอากาศค่อย ๆ มีแนวโน้มดีขึ้น

ที่มาของข่าว:	https://www.assembly.go.kr/assm/notification/magazine/magazine01/zine/ZineList.do
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ	๗/๖๓
ผู้แทน	นายชูชาติ พุฒเพ็ญ	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานภาษาสเปน เยอรมันและอาหรับ	
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	